

'ณฉัตร' แสบปี 'หมูต้ง' ตัดใจเลิกบุหรี เล็งบินสวีตญี่ปุ่นฉลองวาเลนไทน์

กำลังหลอนสะพรึง สำหรับ "ผีเสื้อยี่" หรือ ณฉัตร-กวิยณัฐ แสร้มันน์ จากละคร "เงาอาถรรพ์" ทางช่อง 8 ที่โผล่มาแต่ละที ต้องมีขนแขนสแตนดาร์ด งานนี้ขอพักโหมดหลอนหลอนเปลี่ยนมาเป็นโหมดรักฟู้งฟู้งกับไฮโซ หมูต้ง-ม.ล.อรรถดิศ ดิศกุล หวานใจตัวจริง ล่าสุดทั้งคู่กำลังเล็งบินไปเที่ยวญี่ปุ่นรับวาเลนไทน์แต่ทำเอาณฉัตรแสบปีเพิ่มขึ้นไปอีก หมูต้งตั้งใจเลิกบุหรีเป็นของขวัญให้วันปีที่ผ่านไปผ่านมาด้วย หมูต้งเลิกบุหรีแล้ว "ที่เค้ามีความตั้งใจอยู่แล้วล่ะ หนูก็ช่วยกระตุ้นให้เค้าทำได้แต่จริงๆก็ค่อยๆลดกันมาตลอดอยู่แล้ว ตอนนั้นก็เลิกแล้วตั้งแต่หลังปีใหม่จริงๆเค้าก็ลดเพื่อตัวเค้าเอง เพื่อสุขภาพ ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีทั้งตัวเค้าเอง และหนูก็

แสบปีด้วยล่ะ" ปีใหม่ที่ผ่านไปเฝ้าคิ้วคิ้วที่ไหน "ตอนแรกหนูก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะไปเฝ้าคิ้วคิ้วที่ไหน แต่หนูก็คิดเอาไว้ว่า ถ้าไม่ได้ไปหัวหิน เราก็คงอยู่กรุงเทพฯ แต่จบที่การสวดมนต์ข้ามปีค่ะ" ไปกับหมูต้ง "ไม่ได้ไปกับหมูต้งค่ะ เพราะที่หมูต้งเค้าอยู่กับครอบครัว" ส่วนตัวมีวางแผนไปสวีตไทยกันสองคนมั๊ย "สวีตเธอค่ะ ก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้น (หัวเราะ) ก็มีการวางแผนไว้ว่าเราจะไปญี่ปุ่นกันค่ะ แต่อาจจะเป็นช่วงหลังปีใหม่เดือน ก.พ." เป็นทริปฉลองวาเลนไทน์เลย "ก็ต้องดูกันอีกทีว่าเราไปกันช่วงวันวาเลนไทน์มั๊ย แต่ช่วงปีใหม่ ม.ค.นี้ ตัวหนูไปกับเพื่อนก่อน ที่หมูต้งติดถ่ายละคร ส่วนทริปของหนูกับที่ก็จะไปหลังปีใหม่น่าจะไปประมาณ 5-7 วัน" พาไปเล่นสกีที่เร้าขอบมั๊ย "หนูไปเล่นสกีกับเพื่อนช่วงเดือน ม.ค. แต่ถ้าไปกับ

ที่หมูต้งคงไม่ได้เล่นเพราะที่เค้าไม่เล่น (หัวเราะ)" ความสัมพันธ์ตอนนี้ "ตอนนี้ก็แสบปีดีค่ะ หนูกับที่เค้าก็เรื่อยๆ ส่วนตัวเราก็เจอกับทางครอบครัวที่หมูต้งบ่อย มีทานข้าว ปกติเจอกันบ่อย ส่วนกับคุณแม่เราล่าสุดที่หมูต้งยังไม่ได้เจอ เพราะคุณแม่ยังไม่ได้มากรุงเทพฯ เค้าก็มีแพลนไปอยู่ว่าช่วงเดือน มี.ค.นี้อาจจะไปหา ก็เลยยังไม่ได้มีการวางแผนแบบชัดเจน หนูก็คุยๆไว้ว่าเดี๋ยวจะพาไปหาแต่หนูอยากให้แม่มากรุงเทพฯ มากกว่า แต่เรื่องนัดเจอก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีค่ะ" ความสัมพันธ์ราบรื่น มีอะไรที่ต้องปรับกันอีกมั๊ย "มันเหมือนเราที่ต้องคุยกันเรื่อยๆค่ะ ทุกวัน มันก็มีปัญหาอะไรมาใหม่ๆให้เราต้องปรับต้องคุยกันตลอด แต่ถ้าเรื่องใช้ชีวิตปกติก็ไม่ต้องจูนอะไรกันมากมาย ยกเว้นมีเรื่องอะไรต้องคุยกัน มีปัญหาอะไรก็มาคุยมาแชร์กันมากกว่า".

